

โครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และธนาคารกรุงไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. โดยธนาคารกรุงไทย” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เป็นพันธมิตรหลักรายแรกที่จัดสวัสดิการทางการเงินด้านลดรายจ่ายให้กับสมาชิก กบข. เปิดตัวสินเชื่อกรุงไทยธนวิทย์เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาด เริ่ม 7.25% ต่อปีด้วยวงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการทำงานของ กบข. และธนาคารกรุงไทย ได้มอบแนวนโยบายให้ทั้งสองหน่วยงานหารือร่วมกันเพื่อจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิก กบข. เพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ซึ่งเป็นที่มาในการลงนาม



ความร่วมมือในครั้งนี้

นายวิทย์ รัตนกร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานใหม่ที่เน้นสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการนำเสนอสวัสดิการพิเศษแก่สมาชิก กบข. เป็นกลยุทธ์หลักของนโยบายดังกล่าว เป้าหมายสำคัญคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิก กบข. ดังนั้น กบข. จึงร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำร่องเปิดตัวสวัสดิการ สินเชื่อกรุงไทยธนวิทย์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะสมาชิก กบข. ด้วยอัตราดอกเบี้ย

7.25% ต่อปี ใน 3 ปีแรก จากปกติ 10.62% ต่อปี โดยให้วงเงินสูงสุด 10 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยธนวิทย์จะเป็นทางเลือกที่ดีของสมาชิกที่ยังไม่เคยใช้บริการ และธนาคารกรุงไทยยังมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับสมาชิก กบข. ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อกรุงไทยธนวิทย์ก่อนเปิดตัวโครงการนี้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงทันทีโดยสมาชิกสามารถสมัครใช้บริการผ่าน GPF Mobile Application ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สินเชื่อกรุงไทย

ธนวิทย์ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับความร่วมมือกับ กบข. ในครั้งนี้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และทำให้สมาชิก กบข. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของธนาคารในการดูแลลูกค้า ทั้งนี้ ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานต้นสังกัดได้ทำบันทึกข้อตกลงเป็นสวัสดิการร่วมกับธนาคาร ทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ สามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวิทย์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีบัญชีเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสมาชิก กบข. ที่มีเงินเดือนมากกว่า 25,000 บาท ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 0-2111-1111

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวตอนท้ายว่า กบข. จะทยอยเปิดตัวสวัสดิการใหม่ๆ ให้กับสมาชิกภายในปีนี้ นอกเหนือจากสินเชื่อกรุงไทยธนวิทย์แล้ว จะมีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกันชีวิตแบบบำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ กบข. เชื่อมันว่าตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการ กบข. ได้ที่ Call Center 1179

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

